



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เก็บประสบการณ์จากการเป็น ผู้ประกาศข่าว พิธีกร มานาน อาร์ต-พนิตนาฏ ฉัตรวิไล เลย์ผุดโปรเจกต์สถาบันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร The Spoken Arts ขึ้นมา สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาเรื่องการพูด และการสื่อสาร โดยจะพร้อมเปิดคอร์สเรียนใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้

อาร์ต-พนิตนาฏ ในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบัน The Spoken Arts เปิดเผยว่า ตอนนี้อาร์ตเปิดสถาบัน The Spoken Arts คือสถาบันการสอน อบรมเกี่ยวกับการสื่อสารในสมัยใหม่ เกี่ยวกับเรื่องของการพูด การใช้เสียง การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโซเชียล มีเดีย รวมทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เราจะปรับทุกอย่างให้เข้ากับบริบทของสังคม ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูด เราก็จะใส่เรื่องของการตลาด เรื่องการนำเสนอตัวเองเข้าไปด้วย ความพิเศษของเรา คืออาร์ตจะเป็นคนออกแบบหลักสูตรใหม่ทั้งหมดทุกครั้งที่มีการสอน ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับแต่ละองค์กรและเฉพาะบุคคล สามารถนำไปใช้ได้จริงกับอาชีพและชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าจากการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบมากต่อสังคม จะเห็นได้จากการลดจำนวนบุคลากรในองค์กรหลายแห่ง เพราะสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานได้มากขึ้น แต่นั่นหมายความว่าบุคลากรจะต้องมีความสามารถครบรอบด้าน ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่ที่เข้าอบรมคือต้องการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร เพราะปัญหาในการทำงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสื่อสารกันผิดพลาดและไม่เข้าใจ การใช้คำพูดในการสื่อสาร อาจจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนมองข้ามกัน **The Spoken Arts** ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปิดหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร คือ "พูดฟรีเซนต์อย่างมืออาชีพ" เป็นคอร์สเกี่ยวกับการพูด การใช้เสียง และบุคลิกภาพ รวมถึง "เปิดกลยุทธ์รุกตลาดออนไลน์ ปั่นเพจให้ปัง ดันคอนเทนต์ให้เปรี้ยง พิชิตยอดขายด้วยเฟซบุ๊ก" คือการเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์ สำหรับใครอยากโปรโมตตัวเองหรือมีแบรนด์เป็นของตัวเอง อยากโปรโมตสินค้าแต่ไม่มั่นใจในการเปิดหน้าตัวเองในการถ่ายคลิปวิดีโอ อาร์ตก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมา 20 ปี มาแชร์เทคนิคที่สามารถจะทำให้คุณดูมีออร่าหน้ากล้องได้ยังไง สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่เพจเฟซบุ๊ก The Spoken Arts คอร์สแรกจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. และคอร์สรุกตลาดออนไลน์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.นี้ อยากให้ทำงานร่วมกัน ได้มาเปิดโลกใบใหม่ร่วมกัน มารับความพิเศษในงานกันนะคะ.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์